



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ที่ อบ. ๐๐๓๒.๑๑๑.๐๗/๐๓๗

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการติดตามดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ตามที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ได้ประกาศแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยกำหนดให้หน่วยงาน มีมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อให้กระบวนการการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานมีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก และเพื่อให้การรายงานข้อมูล การกำกับติดตาม เป็นการติดตามการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ มีความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ


ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานขอเรียนว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ไม่พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน แต่ได้มีมาตรการ แนวทางในการป้องกันปัญหาอุปสรรค ดังนี้

๑. การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นข้อมูลในแต่ละกลุ่มงาน จะต้องได้รับการอนุญาตให้เผยแพร่และอนุมัติรับรองจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนฯ ก่อนทุกครั้ง


๒. เมื่อได้รับการอนุญาตให้เผยแพร่และอนุมัติรับรองจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนฯ ให้แนบรายละเอียดการเผยแพร่ข้อมูล จัดส่งไฟล์ข้อมูลเพื่อส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบในการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ดำเนินการต่อไป

๓. ข้อมูลข่าวสารต้องใช้คำอธิบาย คำบรรยายที่มีเนื้อหาถูกต้อง มีข้อความที่เหมาะสม และรูปภาพประกอบที่นำมาใช้จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากจำเป็นต้องนำมาเผยแพร่ให้ระบุแหล่งที่มาของข้อมูล และต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออนุมัตินำรายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน


(นางสารัญญา สาโท)
นิติกร

อนุมัติ


(นายพิทักษ์ ทองทวน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ


(นายชวมัย สิบนุกรณ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม